

THÀNH PHỐ

An sinh xã hội từ nguồn vốn ngân hàng chính sách

Những năm qua, công tác giảm nghèo bền vững luôn được thành phố Thái Bình triển khai tích cực bằng nhiều giải pháp. Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,29%, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ từ hoạt động tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh.



Từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng trăm hộ nông dân xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) đã thoát nghèo.

Với trọng trách khởi nghiệp cùng người nghèo, không vì mục tiêu lợi nhuận, những năm qua, Ngân hàng CSXH tỉnh luôn làm tốt vai trò là cầu nối giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi phát triển sản xuất, tạo việc làm, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo. Theo đó, Ngân hàng đã xây dựng 8 chương trình tín dụng chính sách, vận động linh hoạt các nguồn vốn huy động để bố trí đủ vốn cho các nhu cầu vay. Để đồng vốn của Chính phủ đến đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích một cách nhanh nhất, an toàn nhất, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH thành phố đã tăng cường phối hợp với Hội đồng dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên ủy thác từng phần của các chương trình tín dụng ưu đãi. Mạng lưới các tổ tiết kiệm và vay vốn đến từng thôn, tổ; áp dụng phương thức tín dụng trực tiếp tổ chức giao dịch tại xã, phường. Thông qua đó, nhiều hộ nghèo, hộ cận

nghèo, gia đình chính sách và một số đối tượng khác đã được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy hải sản, đưa những cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất... Thủ tục thiếu vốn đầu tư phát triển kinh tế thì nay nhiều hộ nghèo đã có thể vươn lên, tăng thu nhập, ổn định đời sống. Năm 2017, tổng nguồn vốn đạt gần 133,85 tỷ đồng, tăng trên 12,78 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2016. Tổng doanh số cho vay đạt trên 60,65 tỷ đồng; tổng doanh số thu nợ đạt gần 48,5 tỷ đồng. Tổng dư nợ đạt gần 132,5 tỷ đồng, tăng 10,08% so với cùng kỳ. Trong đó, dư nợ cho vay hộ nghèo trên 4,4 tỷ đồng; hộ cận nghèo 2,9 tỷ đồng; hộ mới thoát nghèo 74,3 tỷ đồng; vay giải quyết việc làm trên 8 tỷ đồng; vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 14,1 tỷ đồng; vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên 22,9 tỷ đồng... Việc thực hiện điểm giao dịch của Ngân hàng tại 19/19 xã, phường đã giúp cho nguồn vốn vay được triển khai đúng đối tượng,

đúng mục đích; đồng thời, giúp tiết giảm chi phí giao dịch cho người vay, tăng cường sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc kiểm tra, giám sát, giúp đỡ người vay sử dụng vốn vay có hiệu quả. Cùng với cho vay, đơn vị làm tốt công tác thu nợ, do đó tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,17% tổng dư nợ. Nhằm bảo đảm nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vay của các đối tượng thụ hưởng theo đúng cơ chế, chính sách, Ngân hàng chú trọng đến công tác huy động vốn tại địa phương. Để huy động vốn CSXH từ dư nợ trên 9,3 tỷ đồng, 100% số hộ phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, trả gốc và lãi đúng hạn, không có nợ quá hạn. Bằng các giải pháp hiệu quả và thiết thực, nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH tỉnh đã được người dân đầu tư đúng hướng, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Ông Hà Quý Phi, Chủ tịch UBND xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) cho biết: 20 - 30 triệu đồng đối với nhiều người là số tiền không lớn nhưng với người nghèo, người mới thoát nghèo đây là tài sản có nằm mơ họ cũng không thấy. Chính từ nguồn vốn này nhiều gia đình đã đầu tư gia trại, trang trại chăn nuôi, trồng đào, quýt... mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ đó, tỷ lệ hộ khá, giàu không ngừng tăng, số hộ nghèo giảm đáng kể, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới. Hiện toàn xã có 368 hộ vay vốn từ Ngân hàng CSXH với dư nợ trên 9,3 tỷ đồng. 100% số hộ phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, trả gốc và lãi đúng hạn, không có nợ quá hạn. Ông Hoàng Công Diễn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH thành phố đã bám sát cơ sở, đổi mới tác phong giao tiếp, nâng cao chất lượng phục vụ và làm tốt công tác tuyên truyền. Vì thế, công tác thu hút nguồn vốn cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2017, nguồn vốn huy động từ tổ chức, dân cư đạt 27 tỷ đồng, vay được tiết kiệm qua tổ tiết kiệm và vay vốn 5,57 tỷ đồng.

MINH NGUYỆT

Nhiều chính sách ưu đãi thu hút đầu tư về chăn nuôi

Nhiều năm qua, tỷ trọng chăn nuôi của Thái Bình đạt khoảng 43%, đóng góp lớn vào tốc độ tăng trưởng và sự ổn định của ngành Nông nghiệp. Để có được kết quả trên, có vai trò không nhỏ từ những chính sách ưu đãi thu hút đầu tư về chăn nuôi của tỉnh.

phát triển chăn nuôi bền vững, tỉnh đã có các văn bản chỉ đạo, ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển như: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XVIII và XIX; Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 13/7/2006 về việc chính sách hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng đầu tư phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, giết mổ chế biến gia cầm tập trung; Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 7/7/2011 về phê duyệt đề án phát triển trang trại chăn nuôi quy mô lớn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2011 - 2015, định hướng bằng sông Hồng. Toàn tỉnh hiện có 696 trang trại (trong đó có 74 trang trại quy mô lớn), trên 9.200 gia trại và gần 80.000 nông hộ chăn nuôi; năm 2017 giá trị sản xuất chăn nuôi đạt 9.366,6 tỷ đồng (tăng 3,35% so với năm 2016). Sản phẩm chăn nuôi của Thái Bình, ngoài phục vụ nhu cầu tiêu thụ nội tỉnh còn xuất đi các tỉnh ngoài như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh... Ngoài ra còn xuất sang một số nước, tuy nhiên sản phẩm xuất đi chủ yếu dưới dạng sản phẩm thô nên giá trị kinh tế thấp. Theo nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế, khi Việt Nam tham gia hội nhập kinh tế, đối tượng gặp nhiều khó khăn nhất trong nông nghiệp là chăn nuôi, đặc biệt là những nông hộ chăn nuôi nhỏ, phân tán do có nhiều hạn chế trong đầu tư, tổ chức sản xuất nên khối lượng sản phẩm hàng hóa chưa tập trung, sức cạnh tranh sản phẩm yếu, tính bền vững kém. Trong khi đó, đây lại là hình thức phổ biến, chiếm tỷ lệ lớn cả về số lượng và nuôi và số hộ chăn nuôi của Thái Bình. Mặc dù vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Chăn nuôi, Cục Thú y vẫn lựa chọn Thái Bình là tỉnh thí điểm để xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh đối với lợn hướng tới đạt yêu cầu về xuất khẩu. Để đáp ứng yêu cầu hội nhập, thúc đẩy

bật lên trong những cơ chế, chính sách nêu trên, đối với trang trại chăn nuôi quy mô lớn, Quyết định số 1437/QĐ-UBND đã thu hút được nhiều chủ đầu tư vào chăn nuôi. Theo đó, đã hỗ trợ cho 9 trang trại chăn nuôi (chủ yếu là doanh nghiệp) và 17 hộ chăn nuôi tại vùng chăn nuôi tập trung xã Đông Kinh (Đông Hưng) với tổng kinh phí hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng là 5,95 tỷ đồng. Đặc biệt, thực hiện cơ chế, chính sách đối với trang trại quy mô lớn tại Nghị định số 210 của Chính phủ và Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh, 2020; Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 18/1/2012 về ban hành quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tăng cường năng lực chủ động kiểm soát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm ở tỉnh Thái Bình... Cùng với phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Thái Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4064/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 về việc phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành gia súc trong chăn nuôi nông hộ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 - 2020. Theo ông Nguyễn Văn Đức, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, nổi

trên gia súc, gia cầm đã giúp khống chế dịch bệnh trên đàn vật nuôi, tạo tiền đề để xây dựng thành công để an toàn dịch bệnh đối với lợn ở Thái Bình để tiến tới đạt yêu cầu xuất khẩu. Gần đây, Quyết định số 4064/QĐ-UBND của tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành gia súc đã góp phần chuyển đổi nhanh cơ cấu giống gia súc, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Với nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là việc chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo các cấp, các ngành cùng với việc đẩy mạnh thực hiện cải cách các thủ tục hành chính, chắc chắn rằng trong thời gian tới sẽ có nhiều doanh nghiệp hơn nữa lựa chọn Thái Bình là nơi đầu tư tin cậy. Với vai trò trung tâm, doanh nghiệp sẽ sát cánh với người chăn nuôi của tỉnh trong tổ chức sản xuất chăn nuôi theo chuỗi khép kín; đầu tư các cơ sở chế biến, giết mổ các sản phẩm chăn nuôi, đem lại giá trị kinh tế cao hơn và bền vững cho người chăn nuôi trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

PHAN ANH



Trang trại lợn của bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, xã Bình Định (Kiến Xương).

Khát vọng làm giàu trên đồng đất quê hương

Mỗi người chọn cho mình một cách làm kinh tế thế nhưng ở họ - những người nông dân Thái Bình "một nắng, hai sương" vẫn cảm nhận nỗi khát vọng làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương mình. Nhờ bản tính cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, họ đã thực hiện được ước mơ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. **Phá thế độc canh cây lúa** Nhắc đến Thái Bình, ai cũng nghĩ đến cánh đồng lúa bạt ngàn một thời nổi tiếng cả nước. Thế nhưng, cùng với chương trình xây dựng nông thôn mới là sự đổi mới về cách làm kinh tế từ nông nghiệp. Những ngày giáp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, con đường dẫn vào xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Phụ) nườm nượp ô tô ra vào. Những năm qua, nhiều gia đình nông dân ở địa phương đã phát lên nhờ nuôi gà. Để đạt

hơn, mô hình nuôi gà bán công nghiệp trên cát đang là hướng đi hiệu quả, được người dân Quỳnh Lâm lựa chọn. Có mặt tại trang trại gà Điện Liễu của ông Hoàng Công Diễn đúng thời điểm ông chuẩn bị xuất bán lứa gà 6.000 con. Đến chúng tôi đi thăm trang trại, ông Diễn tranh thủ giới thiệu về mô hình độc đáo này: Gia đình tôi mở trang trại nuôi gà từ năm 2008 với quy mô 30.000 con. Tuy nhiên, nuôi gà trên cát mới được gia đình tôi áp dụng vài năm gần đây. Với cách làm này, thay vì nuôi nhốt trong chuồng, gà có sân chơi, không gian thoải mái với mật độ 10 - 12 con/m². Nền chuồng được sử dụng hoàn toàn bằng cát nên việc thoát ẩm rất hiệu quả. Chính vì thế, gà tự do đi lại, bay nhảy nên thịt rắn chắc hơn. Sau mỗi lứa gà, tôi tiến hành bổ sung thêm cát. Hiện nay trang trại của ông Diễn luôn duy trì từ 25.000 - 30.000 con gà ri lai. Mỗi

năm gia đình ông xuất ra thị trường các chợ đầu mối tại Hà Nội và một số chợ đầu mối trong tỉnh trên dưới 120 tấn gà, thu lãi từ 450 - 500 triệu đồng. Ngoài ra, trang trại của gia đình ông còn tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động với thu nhập 4 triệu đồng/người/tháng. Khác với chủ trang trại nuôi gà Hoàng Công Diễn, ông Bùi Thọ Thịnh, thôn Đông, xã Đông Sơn (Đông Hưng) lại thành công với mô hình nuôi ếch giống, thương phẩm. Trên diện tích 12.000m² đất chuyển đổi, gia đình ông Thịnh đầu tư xây dựng khu nuôi trồng thủy sản có quy mô hợp lý. Ông nuôi giống ếch Thái Lan hơn 10 năm nay. Ưu điểm của giống ếch này là kích cỡ to, chất lượng thịt thơm ngon. Mỗi năm gia đình ông xuất ra thị trường các tỉnh lân cận trên 1 triệu ếch giống và 30 tấn ếch thịt. Cùng với ếch, cá rô đồng, trê ta, chép, ba ba và tôm nước ngọt là

những vật nuôi mang lại cho gia đình ông thu nhập trên 1 tỷ đồng. Theo ông Thịnh, để làm nên thương hiệu cho riêng mình, trong kinh doanh, ông luôn bám sát phương châm "sản xuất giống tốt, giá thành hợp lý, không ngại chia sẻ kinh nghiệm". Bên cạnh việc cung cấp giống, ông còn đứng ra bao tiêu sản phẩm của các mô hình liên kết. Trong thời gian tới, ông tiếp tục củng cố, mở rộng sản xuất đồng thời nâng cao chất lượng con giống cung ứng ra thị trường. Hai mô hình trên chỉ là những điển hình trong rất nhiều các mô hình chăn nuôi tổng hợp của những nông dân Thái Bình cho hiệu quả kinh tế cao. Nhờ có tư duy tiến bộ, mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, nhiều nông dân đã vươn lên làm giàu và xây dựng được nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh mới, góp phần phát triển đa dạng, phong phú các loại

hình kết hợp như: vườn - ao - chuồng; lúa - thủy sản; ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ... Trong đó, mô hình kinh tế vườn - ao - chuồng được coi trọng và có bước phát triển mạnh mẽ. **Sôi nổi phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi** Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Trong những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh

giỏi đã góp phần phát huy các nguồn lực để phát triển nông nghiệp, nông thôn. Hội viên, nông dân đã khai thác tốt tiềm năng về đất đai, lao động và nguồn vốn của gia đình. Các gia đình hội viên được suy tôn với danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh mỗi năm có thu nhập hàng trăm triệu đồng trở lên. Đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến nổi bật trên tất cả các lĩnh vực của sản xuất nông nghiệp và dịch vụ. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển tương đối toàn diện cả trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả, từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa. Để phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi có sức lan tỏa mạnh mẽ, trong thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với các cấp, các ngành và các doanh nghiệp trong tỉnh tổ chức gần 10.400 lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho gần 928.000 lượt người tham dự; tổ chức hàng trăm đợt cho cán bộ, hội viên đi tham quan, trao đổi kinh nghiệm các mô hình sản xuất ở trong và ngoài tỉnh...

Cùng với đó, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi còn thúc đẩy việc liên kết, hợp tác giữa "4 nhà" và tiếp tục hoàn thiện quan hệ sản xuất phù hợp với cơ chế thị trường. Để việc sản xuất có quy mô, vốn cho sản xuất, kinh doanh là yếu tố không thể thiếu. Đây cũng là nhu cầu cần thiết của nông dân hiện nay. Vì vậy, để đáp ứng nguyện vọng của hội viên, nông dân, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã chủ động liên kết với các tổ chức tín dụng ký kết các hợp đồng ủy thác, liên kết tạo nguồn vốn vay với hình thức tín chấp giúp nông dân tiếp cận, khai thác hiệu quả nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã tín chấp cho 63.815 hộ hội viên, nông dân vay 1.423 tỷ đồng đầu tư phát triển kinh tế. Ngoài ra, các cấp hội còn tích cực phối hợp và liên kết với các nhà máy, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh giúp nông dân mua vật tư nông nghiệp trả chậm với hàng nghìn tấn phân bón, thuốc giống, thức ăn chăn nuôi mỗi năm. Nhờ đó, nhiều chủ hộ hội viên, nông dân có điều kiện vươn lên trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi.

TẮT ĐẠT



Ông Hoàng Công Diễn, chủ trang trại gà Điện Liễu với giấc mơ xây dựng thương hiệu riêng.